

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 : PDPA)

นิยาม

คำและข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีนิยามในคำบอกกล่าวฉบับนี้ ให้มีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ✓ เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ✓ เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารแนบ
- ✓ เพื่อจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566
- ✓ เพื่อดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากท่าน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากการลงทะเบียน
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุม โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของท่าน

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / ฝ่ายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

อีเมล: privacy@gunkul.com

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีและพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผล วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ฐานในการประมวลผล วิธีการใช้ข้อมูล ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและสิทธิของ

เจ้าของข้อมูล ตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com ภายใต้หัวข้อ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ขอข้อมูลได้ที่ privacy@gunkul.com

หมายเหตุ : เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปิดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นประเภทข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่ได้ปิดหรือลบข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บรวบรวมเอกสารที่มีข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน